

**SUY NIỆM  
TIN MỪNG  
CHÚA NHẬT**

\*

**Ngày 15-9-2013****Chúa nhật 24 Thường niên****Năm C****Người cha****LỜI CHÚA: Lc 15, 1-32**

Tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Đức Giêsu mà nghe Người. Còn những người thuộc phái Phariseu và các kinh sư thì lăm bắm: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này:

“Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.’  
Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.”

“Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất’. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.”

*(xem tiếp trang 2)***Đại lễ Tấn phong Đức Giám mục Phụ tá  
Giáo phận Vinh Phêrô Nguyễn Văn Viên**

GPVO – Tinh thần hiệp nhất – sức mạnh vô hình làm nên đáng đứng giáo đoàn Vinh suốt hàng trăm năm lịch sử – đã được tái hiện sinh động xuyên suốt thánh lễ tấn phong Đức

Đoài vào sáng ngày 4/9/2013.

Hơn 520.000 con tim như bùng thức với Mẹ Giáo phận trong những ngày thu lịch sử. Một vận hội mới được mở ra cho công cuộc loan báo Tin Mừng trên dải đất miền Trung nắng gió. Lần đầu tiên, sau 385 năm - kể từ ngày mảnh đất Bồ Chính đón nhận hạt giống Tin Mừng, một người con của Quảng Bình được tấn phong lên hàng Giám mục.



Giám mục Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, vừa được cử hành trọng thể tại Quảng trường Toà Giám Mục Xã

quảng trường quanh khu vực hành lễ. Ngay từ sáng sớm, dòng người đông đảo từ khắp nơi nườm nượp đổ về Toà Giám mục Xã Đoài. Tiết trời dịu mát. Ước tính có khoảng 15.000 giáo dân và quan khách trải rộng khắp

*(xem tiếp trang 2)***Thánh lễ tấn phong Giám mục Phụ tá Giáo phận  
Hưng Hóa – Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long**

WHĐ (09.09.2013) – Vào lúc 8g sáng thứ Sáu 06-09-2013, tại Nhà thờ chính tòa Sơn Lộc, thuộc xã Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, đã diễn ra Thánh lễ tấn phong Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa – Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long.

Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Giám mục phụ tá Tổng giáo phận TP.HCM và Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri - Giám mục giáo phận Đà Nẵng.

Tham dự Thánh lễ có các Đức giám mục của 20/26 giáo phận trong cả nước, đặc biệt có Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli – Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam. Ngoài ra còn có quý Đức ông, quý cha Tổng đại diện, quý Bề trên các Dòng tu, quý cha Giám đốc và quý cha giáo các Đại chủng viện cùng với hơn 300 linh mục triều và dòng, đông đảo nam nữ tu sĩ và giáo dân trong cũng như ngoài giáo phận và thân nhân, bạn hữu của Đức tân giám mục.



Theo tông sắc ký ngày 15 tháng 6 năm 2013, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Anphongsô Nguyễn Hữu Long làm Giám mục Phụ tá giáo phận Hưng Hoá.

Vị chủ phong là Đức cha Gioan Maria Vũ Tất - Giám mục giáo phận Hưng Hoá; và hai giám mục phụ phong là

Đức tân Giám mục chọn câu nói  
*(xem tiếp trang 2)*

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*Rồi Đức Giêsu nói tiếp: “Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: ‘Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng’. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trốn đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng dăng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muông heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: ‘Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy’. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đường xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm chầm anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa...’ Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: ‘Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy’. Và họ bắt đầu ăn mừng.”*

*“Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: ‘Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì được lại cậu ấy mạnh khỏe’. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: ‘Cha ơi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn*

*(xem tiếp trang 3)*

## Đại lễ Tấn phong Đức Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh

Giáo phận Vinh vui mừng chào đón sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam; Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giáo phận Hà Nội, Chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN); Đức Tổng Giám mục F.X. Lê Văn Hồng, Tổng Giáo phận Huế và các Giám mục đến từ các giáo phận trong và ngoài nước.

Về dự lễ và chia sẻ niềm vui với Giáo phận Vinh trong ngày đại hạnh còn có quý cha Tổng Lại diện; quý Đức ông; quý Bề trên các Lại chủng viện; quý cha Giám tỉnh; quý Bề trên các hội dòng; quý cha; quý chủng sinh, tu sĩ nam nữ; quý đại diện chính quyền Trung ương và địa phương; quý

### Thánh lễ tấn phong Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa

“Mang vào mình mùi chiên” làm châm ngôn cho đời giám mục của ngài. Câu này trích trong bài giảng lễ Dầu 2013 của Đức Thánh Cha Phanxicô. Với châm ngôn này, Đức Tân Giám mục làm ngạc nhiên rất nhiều người. Bởi vì, thông thường các Đức Giám mục vẫn chọn một câu Kinh thánh làm châm ngôn giám mục. “Mang vào mình mùi chiên”, câu châm ngôn này nghe thật bình dị và dễ nói nhưng lại rất sâu sắc và khó giữ. Đức Tân Giám mục chia sẻ: “Tôi nguyện sống gần gũi với đoàn chiên, chia sẻ đau khổ và khó khăn, nhận lấy bệnh tật của họ như là của mình. Chúa Giêsu đã nêu gương như thế, khi “mang lấy các tật nguyên của ta, và gánh lấy các bệnh hoạn của ta” (Is 53,4).

Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, Bài đọc I được đọc bằng tiếng H'Mông và tiếng Việt. Bài Phúc âm trích ở đoạn cuối Phúc âm theo thánh Gioan (21,15-19), thuật lại việc Chúa Giêsu trao cho Phêrô sứ mạng chăm sóc đoàn chiên của Người.

Chia sẻ đoạn Phúc âm này, Đức cha Anton Vũ Huy Chương – Giám mục Đà Lạt, nguyên Giám mục Hưng Hóa, đã nói về ơn gọi - sứ mạng của người mục tử và điều kiện để thi hành sứ mạng ấy: “Khi Chúa Giêsu quy tụ dân Chúa để trở thành Giáo hội do Người thiết lập, thì một trong những

khách, quý ân nhân, thân nhân của giáo phận và Đức Cha Phụ tá...

Đúng 7g00, trong giai điệu trầm hùng, da diết của bài hát *Tung hô danh Ngài* (Văn Duy Tùng), đoàn đồng tế với 27 giám mục, 500 linh mục trong phẩm phục trắng tiến ra lễ đài giữa hai hàng rào danh dự. Sau khi hôn kính bàn thờ, Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, chủ tế thánh lễ và là Giám mục chủ phong, chào mừng cộng đoàn hiện diện và bày tỏ niềm tri ân của đại gia đình giáo phận Vinh trong thánh lễ tấn phong vị Giám mục Phụ tá.

Hai vị phụ phong là Đức cha Michael McKenna, Giám mục giáo phận Bathurst (Australia) và Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục giáo phận Phát Diệm.

*(xem tiếp trang 4)*

việc quan trọng Người làm là chọn 12 người làm Tông đồ, tức là những giám mục đầu tiên, để cộng tác đặc biệt với Người phục vụ đoàn chiên của Chúa... Sau 3 lần hỏi Phêrô: “Con có yêu mến Thầy không?”, và Phêrô đáp: “Thầy biết con yêu mến Thầy”, Chúa đã trao cho ông nhiệm vụ chăn dắt các chiên con và chiên mẹ của Chúa. Điều kiện duy nhất Chúa đòi hỏi là yêu mến Chúa”. Đức cha Anton



cũng nhắc lại tâm tình của Đức Tân giám mục khi được gọi làm Tông đồ: “Chiên ở đây, trước hết là chính Chúa Giêsu, “Chiên Thiên Chúa, Đáng gánh tội trần gian” (Ga 1, 29). Do đó, tôi xác định mình phải thấm đậm mùi Chiên Giêsu: thánh thiện, tốt lành, khiêm nhu, yêu thương, phục vụ... khi đến với anh chị em tôi. Sứ mạng mục tử là sứ mạng tương tác: đem Chúa đến với chiên, và đem chiên về với Chúa. Để được như vậy, tôi sẽ nâng nhìn lên Chúa Giêsu, vị Mục tử nhân lành đang vác chiên trên vai, mà xin cho mình ơn trở nên mục tử tốt lành, theo gương Chúa”.

*(xem tiếp trang 3)*

## Đức Thánh Cha Phanxicô gặp các vị đứng đầu các cơ quan trong giáo triều



WHĐ (11.09.2013) – Sáng hôm qua thứ Ba 10-09, tại Đại sảnh Bologna ở Dinh Tông toà, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ tọa cuộc gặp gỡ tất cả các vị đứng đầu các cơ quan trong giáo triều Roma, Chủ tịch Phủ Giáo hoàng và Đức hồng y Giám quản Roma.

Trong những tháng qua Đức Thánh Cha đã gặp riêng và nói chuyện lâu

với từng vị. Và bây giờ, ngài chủ tọa cuộc gặp gỡ chung với tất cả, sau sáu tháng trên cương vị giáo hoàng.

Cuộc gặp gỡ này nhằm lắng nghe những nhận xét và góp ý của các vị cao cấp nhất trong giáo triều Roma và các cộng sự viên chính của giáo hoàng. Và tất nhiên cuộc gặp gỡ này cũng nằm trong bối cảnh của việc thực hiện các ý kiến mà các hồng y đã đề nghị với các Bộ khi chuẩn bị họp Mật tuyền viện và những suy tư của Đức Thánh Cha về việc quản trị Giáo hội.

Một sự kiện quan trọng khác trong lĩnh vực quản trị Giáo hội sẽ là cuộc họp sắp tới của Nhóm Tám hồng y vào đầu tháng Mười.

(Theo VIS)

### Thánh lễ tấn phong Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa

Ngay sau bài giảng là nghi thức phong chức giám mục, với các phần giới thiệu vị tiến chức, đọc sách phong của Đức Thánh Cha, Đức giám mục chủ phong huấn dụ cộng đoàn và ngỏ lời riêng với vị tiến chức. Tiếp theo, theo định chế cổ kính của các thánh giáo phụ, người sắp thụ phong giám mục phải được chất vấn trước mặt dân chúng về quyết tâm bảo vệ đức tin và chu toàn nhiệm vụ.

Sau khi cộng đoàn hát Kinh cầu các Thánh, nguyện xin các ngài bầu cử cùng Chúa cho vị tiến chức là phần quan trọng nhất trong nghi lễ phong chức: các Đức giám mục đặt tay trên đầu vị tiến chức và lời nguyện phong chức.

Tiếp đến, vị Tân giám mục được xức dầu thánh trên đầu cùng với những nghi thức diễn nghĩa chức năng Giám mục: trao sách Phúc âm, trao nhẫn giám mục, mũ mitra và gậy mục vụ. Cuối cùng, vị Tân giám mục được mời lên ngồi bên cạnh Đức giám mục chính toà.

Kết thúc nghi thức phong chức, các giám mục hiện diện trao hôn bình an cho Đức tân giám mục, như một cử chỉ đón nhận vị tân chức vào Giám mục đoàn.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli thay mặt Đức Thánh Cha Phanxicô chúc

mừng và ban phép lành cho Đức tân giám mục phụ tá. Ngài cũng không quên chúc mừng Đức cha Gioan Maria Vũ Tất – Giám mục giáo phận Hưng Hóa, và giáo phận Hưng Hóa đã có thêm người cộng tác trong cương vị là mục tử.

Tiếp theo, Đức Tổng giám mục Chủ tịch HĐGMVN cũng có lời chúc mừng: “Trong bầu khí đạo đức và linh thiêng của Thánh lễ tấn phong Giám mục hôm nay, tôi xin thay mặt cho các vị chủ chăn của 26 giáo phận trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, hân hoan chúc mừng Đức cha và hân hạnh đón tiếp Đức cha làm thành viên mới của Hội đồng Giám mục Việt Nam”.

Sau cùng, cha Tổng đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn đã thay mặt cho mọi thành phần dân Chúa, trong đó có 79 linh mục và 235 ngàn giáo dân thuộc 75 giáo xứ và 500 giáo điểm, có lời chúc mừng Đức tân Giám mục.

Và sau phần đáp từ cảm ơn của Đức tân giám mục và phép lành cuối lễ, hai vị giám mục phụ phong đã cùng với Đức tân giám mục đi đến giữa lòng cộng đoàn để ngài chào thăm và ban phép lành cho cộng đoàn.

Với vị giám mục “mang vào mình mùi chiên”, hiện nay Giáo hội Việt Nam có 25 giám mục chính toà, 5 giám mục hiệu toà (giám mục phụ tá) và 13 giám mục nguyên chính toà. Ngoài ra, còn có Đức Tổng giám mục Sứ thần Toà Thánh tại Costa Rica và 3 vị giám mục hiệu toà khác đang phục vụ tại các giáo phận ở Hoa Kỳ, Canada và Australia. ■

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*mừng!* Nhưng người cha nói với anh ta: ‘Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng và hoan hỉ, vì em con đây đã chết, nay lại sống, đã mất, nay lại tìm thấy.’”

### SUY NIỆM

Khi chiêm ngắm người cha nhân hậu, ta khám phá ra khuôn mặt một Thiên Chúa yêu thương.

Thiên Chúa yêu thương là Thiên Chúa khiêm tốn. Như người cha chấp nhận chia gia sản cho con, chấp nhận để con bỏ nhà ra đi, Thiên Chúa cũng tôn trọng tự do của con người. Đấng Toàn Năng đã tự giới hạn quyền năng của mình để chúng ta có thể hiện hữu một cách tự do. Ngài như thể thu mình lại để nhường chỗ cho thụ tạo. Không phải chỉ con người mới cần cởi giày trước Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa cũng cởi giày trước mẫu nhiệm con người, vì lòng con người cũng là phần đất thiêng thánh.

Thiên Chúa yêu thương là Thiên Chúa biết chờ đợi. Thiên Chúa vẫn nuôi hy vọng khi con người lìa xa Ngài. Người Cha vẫn luôn ngóng con từ bên cửa sổ. Lòng Cha luôn hướng về con. Bởi thế ngay khi con còn ở đằng xa, Cha đã thấy. Cha vẫn nhận ra con, dù con xanh xao tiêu tụy. Thiên Chúa không thất vọng về con người. Ngài không bắt ép người ta hoán cải, Ngài chỉ chờ. Ngài chờ vì Ngài tôn trọng tự do của họ.

Thiên Chúa yêu thương là Thiên Chúa biết tha thứ. Ngài là Cha yêu con bằng cung lòng người mẹ. Rõ ràng con thứ thật đáng trách, vì bất hiếu. Nhưng tình thương của Cha còn lớn hơn tội của anh. Cha thương anh vì anh đã lỗi phạm. Tội lỗi tự nó đã đem lại hình phạt rồi. Người cha có vẻ không cần nghe con mình xin lỗi. Sự trở về của anh đã là lời thống hối ăn năn. “Con ta đã chết, nay đang sống; đã mất, nay lại tìm thấy.” Thiên Chúa không nhớ mãi chuyện đã qua. Điều quan trọng là hiện tại: con đang sống trong vòng tay Cha.

Thiên Chúa yêu thương là Thiên Chúa luôn chạy ra, như người cha chạy ra để đón đứa con thứ, như người cha đi ra để năn nỉ đứa con

(xem tiếp trang 4)

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

cả. Thiên Chúa dường như không yên trong hạnh phúc của mình, nếu có một người con còn đứng ngoài. Người cha trong dự ngôn chẳng sợ mất uy nghi, đạo mạo. Ông chạy đến với con, phá vỡ khoảng cách của quyền uy. Quyền uy của người cha là quyền uy của tình yêu, mà tình yêu thì có can đảm vượt qua mọi khoảng cách.

Thiên Chúa yêu thương là Thiên Chúa biết nhảy mừng. Thiên Chúa đã tiếc vì một người ăn năn sám hối. Nhưng Thiên Chúa nhảy mừng cũng là Thiên Chúa từng đau khổ. Ngài đau nỗi đau của con khi cố tình xa Cha. Thiên Chúa biết buồn vui với con người và vì con người.

Hãy trở lại và ở lại trong nhà Cha, vì Cha muốn trao cho bạn tất cả những gì Ngài có. Tiệc đã sẵn, vào với Cha cũng là về với anh em.

### CẦU NGUYỆN

Lạy Cha,  
người con thứ đã muốn tự định đoạt lấy đời mình.  
Chúng con vẫn rơi vào tội của người con thứ,  
khi coi Cha  
như người cản trở hạnh phúc của chúng con.  
Chúng con thêm được tự do bay nhảy ngoài vòng tay Cha,  
nhưng tự do ấy lại biến chúng con thành nô lệ.  
Hạnh phúc do thế gian ban tặng thì bọt bèo.  
Như người con thứ,  
chúng con bỗng thấy mình tay trắng,  
rơi xuống chỗ cùng cực và bị cái chết đe dọa.

Lạy Cha đầy lòng bao dung,  
xin kéo chúng con trở về với Cha mỗi ngày,  
giúp chúng con điều chỉnh những đam mê lệch lạc.  
Xin nâng chúng con đứng lên trong niềm vui  
vì tin rằng tình Cha lớn hơn tội chúng con vạn bội.

Ước gì những vấp ngã khiến chúng con lớn lên,  
thấy mình mong manh, thấy Cha rộng lượng.  
Ước gì sau mỗi lần được Cha tha thứ,  
chúng con lại thấy mình hiền hòa hơn với tha nhân. ■

*Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ*

## Đại lễ Tấn phong Đức Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh

Sau phần Phụng vụ Lời Chúa là Nghi thức Phong chức, gồm: Nghi thức chuẩn bị, nghi thức chính yếu và nghi thức diễn nghĩa. Sau khi Tông sắc bổ nhiệm được công bố, Đức Giám mục chủ phong huấn dụ cộng đoàn dân Chúa và nhấn nhủ vị tiến chức. Ngài nhấn mạnh: **“Trong giây phút linh thiêng này, lời của thánh Giám mục Augustino phải trở thành tâm nguyện của chúng ta: Vì anh chị em tôi trở thành Giám mục, nhưng với anh chị em tôi là Kitô hữu. Giám mục là tước hiệu do phận vụ, còn Kitô là tước hiệu ân sủng. Bởi tước hiệu Giám mục là tước hiệu nguy hiểm, còn Kitô hữu là danh hiệu cứu rỗi (...) Giám mục phải phục vụ công ích hơn là cai trị”**.

Nghi thức tiếp diễn với phần tuyên hứa của tiến chức, kinh cầu các Thánh và việc đặt tay. Sau đó, Đức Giám mục chủ phong đặt sách Tin Mừng trên đầu tiến chức và đọc lời nguyện phong chức.

Phần cuối cùng là các nghi thức diễn nghĩa, với việc xúc dầu thánh trên đầu tiến chức, trao sách Tin Mừng, xỏ nhẫn, đội mũ mitra và trao gậy chủ chăn. Đức Giám mục chủ phong và các giám mục hiện diện trao hôn bình an cho Đức Tân Giám mục để bày tỏ tâm tình hiệp thông và nhận ngài vào Giám mục đoàn.

Cuối thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đại Diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Chủ tịch HĐGMVN đã lần lượt phát biểu chào mừng và đón nhận Đức cha Phêrô, thành viên mới của HĐGM; đồng thời bày tỏ sự kỳ vọng và cầu chúc Đức cha mới chu toàn trọng trách, phận vụ của mình trong niềm vui và bình an.

Thay lời cho cộng đoàn dân Chúa giáo phận Vinh, cha Phêrô Nguyễn Văn Vinh, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ Tấn phong, đã bày tỏ niềm vui và cầu chúc Đức Tân Giám mục Phụ tá luôn đầy tràn ơn Chúa trong bước đường mới của sứ vụ.

Sự bình an là tâm điểm trong bài đáp từ xúc động và khúc chiết của Đức Tân Giám mục Phêrô. Đức cha bày tỏ niềm tri ân với Đức giáo hoàng

Phanxicô; Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đức Giám mục giáo phận Phaolô; Đức cha Phaolô Maria; Đức cố Giám mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp; quý Đức cha; quý cha; quý tu sĩ, chủng sinh; quý ân nhân, thân nhân, bạn hữu và tất cả những ai đã cầu nguyện, nâng đỡ ngài trên con đường dâng hiến. **“Thầy ban cho anh em sự bình an của Thầy”** sẽ là tâm nguyện và lẽ sống mà ngài lựa chọn suốt một đời dấn thân, phụng sự.

Hi vọng rằng, với đức tính khiêm tốn, bình dị, Đức cha Phêrô sẽ là vị giám mục của sự hiệp nhất, của tinh thần hàn gắn và hoà hợp. Mang trong mình dòng máu, trí tuệ, cốt cách và tâm hồn Vinh, tin tưởng rằng ngài sẽ là một giám mục đồng cam cộng khổ với Đức cha Phaolô và đại gia đình giáo phận, đi qua những biến động và thách đố ngày một lớn, vững bước tiến về tương lai trong tâm thế an nhiên, tự tại.



Giáo phận Vinh vẫn đang trong quá trình tái thiết, cả về cơ sở vật chất lẫn tư duy, tầm nhìn. Thời khắc này nghe trong tâm khảm người giáo dân Vinh những nung nấu, thôi thúc thiêng liêng về sứ mạng, vận mệnh của mình. Đã đến lúc thoát ra khỏi khối sức ì vô hình đáng sợ, dũng cảm bỏ lại phía sau những gì khiến giáo phận chia rẽ và suy yếu. Đã đến lúc mở ra trang sử chấn hưng, hội nhập và nhân văn Kitô giáo của một giáo phận dám ước mơ, dám cất cánh trên con đường đi tới.

Thánh lễ khép lại với ca từ thỏn thục và giai điệu sâu lắng của nhạc phẩm **Sứ giả bình an** do linh mục nhạc sĩ Ân Đức viết tặng Đức Tân Giám mục Phụ tá. Hình ảnh **con thuyền bấp bênh trên sóng** và **con chim bồ câu ngậm cành ô-liu** biểu trưng cho khát vọng về một hành trình đầy niềm tin và hi vọng, bất chấp những giông gió, bão tố của thời cuộc... ■

<http://giaophanvinh.net>